

Số: 524../BC.21

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 08 năm 2021

“V/v: Giải trình về việc CBTT Báo cáo tài chính  
soát xét 6 tháng đầu năm 2021”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn cả nước nói chung và Tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Thực hiện sự chỉ đạo của chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp thông báo về tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy định, thời hạn cuối cùng phải công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét là ngày 29/08/2021. Tuy nhiên về vấn đề này, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi có ý kiến giải trình như sau:

Do tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp phải đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì mới tiếp tục cho hoạt động. Công tác kiểm toán xuống tại doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc tiếp cận số liệu để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là chưa thể thực hiện được trong thời gian này.

Căn cứ Điều 8, Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ký ngày 16/11/2020 thì:

“1. Đối tượng công bố thông tin được **tạm hoãn công bố thông tin** trong trường hợp vì những lý do **bất khả kháng** như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, **dịch bệnh** và các lý do bất khả kháng khác. Đối tượng công bố thông tin phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.”

Với những khó khăn nêu trên, bằng công văn này, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi xin được tạm hoãn và gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 đến khi dịch bệnh được kiểm soát và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cam kết sẽ thực hiện việc công bố thông tin việc tạm hoãn này đến tất cả các nhà đầu tư và công bố đầy đủ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 sau khi khắc phục được tình trạng bất khả kháng.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội!

Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHỈ



*Phạm Thanh Bình*